

Số:/KH-THBH2

Bình Hòa, ngày tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp” Năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 957/QĐ-BGDĐT-VP ngày 12/9/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc ban hành tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”;

Căn cứ Công văn 302/PGDĐT-GDTH ngày 07/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thuận An về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 364/KH-THBH2 ngày 08/10/2021 của trường Tiểu học Bình Hòa 2 về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022.

Trường Tiểu học Bình Hòa 2 xây dựng Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp năm học 2021-2022 như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2021-2022, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp” của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức kiểm tra khảo sát trình độ của học sinh đầu năm học 2021-2022, sinh hoạt đầu năm học trong tất cả giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về cuộc vận động, trên cơ sở chỉ đạo của ngành, trường tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung kỷ cương, kỷ luật trong thi cử và hiệu quả công tác thi đua sát hợp với đơn vị của mình và kiên quyết không vi phạm quy chế kiểm tra thi cử, không chấp nhận bệnh thành tích trong đơn vị, không để giáo viên vi phạm đạo đức, đánh giá

đúng chất lượng học sinh mỗi lớp, kiên quyết không đưa học sinh không đạt chuẩn lên lớp.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Chính trị tư tưởng

Triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị các văn bản bản hành kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những thiếu sót trong những năm học trước.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ giáo viên, nhân viên.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, biến nhận thức thành hành động. Cụ thể: Tích cực thực hiện tốt kế hoạch cuộc vận động.

Khuyến khích mạnh mẽ sức sáng tạo của các thầy cô, khắc phục những yếu kém trong nhà trường, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục.

3. Nhiệm vụ cụ thể

Khơi dậy và phát huy niềm tự hào và tự trọng nghề nghiệp của mỗi thầy cô giáo, khẳng định trách nhiệm và sứ mạng vẻ vang của ngành giáo dục.

Khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh về tương lai của mình, trách nhiệm lớn lao của gia đình đối với sự phát triển và tương lai của con em mình.

Tạo sự đồng thuận trong xã hội: Chống gian lận trong học tập, thi cử.

Nâng cao chất lượng dạy - học, học tập và rèn luyện để có năng lực thực chất là con đường tốt nhất để chuẩn bị cho các em vào đời; làm người, có nghề.

Nâng cao chất lượng thi đua; thi đua đem lại tác dụng thiết thực và đem lại hiệu quả.

Phối hợp tốt tổ chức công đoàn tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt kế hoạch.

III. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Những nội dung và biện pháp chính

Phối hợp với chính quyền địa phương; ban ngành đoàn thể liên quan; chăm lo đến sự nghiệp giáo dục.

Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể quán triệt sâu rộng nhận thức trong mỗi cán bộ giáo viên. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đặc biệt với công đoàn ngành giáo dục, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học nhằm làm cho cuộc vận động mang tính thực tiễn cao.

Thực hiện tốt Luật Thi đua Khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ, về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Công văn số 1184/PGDĐT-TĐKT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An về hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo thị xã Thuận An từ năm học 2021-2022.

Chỉ đạo tổ chức, kiểm tra đảm bảo kết quả khách quan, chính xác. Thành lập mạng lưới chuyên môn trường. Thường xuyên tổ chức dự giờ, đánh giá giữa các giáo viên với nhau trên cơ sở các tiêu chí chuyên môn và cải tiến công tác. Ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, kiểm tra, đánh giá thi cử chặt chẽ, khách quan, khoa học, tạo chất lượng thực sự, vững chắc.

Đổi mới cách đánh giá thi đua, không áp đặt chỉ tiêu thi đua, tùy vào tình hình thực tế của trường, của lớp. Tăng cường công tác thanh tra giáo dục, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy chế đối với mọi hành vi và biểu hiện tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ. Lắng nghe ý kiến phản ánh từ giáo viên, cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh..., giải quyết nhanh dứt điểm, nghiêm túc các vụ tiêu cực được phát hiện. Bảo vệ, biểu dương các cá nhân có đóng góp tích cực vào việc chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục.

Chủ động tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả.

Truyền truyền rộng rãi cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” trong ngành giáo dục.

2. Một số biện pháp khác

Nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện.

Tìm hiểu, điều tra đánh giá đúng đắn và thực chất mức độ tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích ảo trong nhà trường. Từ đó, xây dựng kế hoạch và biện pháp xử lý phù hợp.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn thể cán bộ giáo viên về mục đích, vai trò, tác dụng và hiệu quả của phong trào thi đua.

Phát hiện và tuyên dương kịp thời những gương điển hình thực hiện tốt cuộc vận động.

Mỗi thầy cô giáo chuyên đổi nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì học sinh.

Chuyên môn nhà trường: Hỗ trợ tích cực nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên, tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra thực tế, nắm chắc số lượng học sinh yếu ở các lớp; có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng giúp học sinh tiến bộ.

Tổ trưởng chuyên môn: Đi vào chiều sâu nội dung sinh hoạt; tương tác trong nghiệp vụ, định hướng xây dựng kế hoạch tổ, lớp; xóa yếu kém cho học sinh.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Tháng 10/2021

Nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh đầu năm.

Nắm chắc danh sách học sinh yếu các lớp. Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh.

Tổ chức thực hiện kế hoạch.

Tổ chức thao giảng, dự giờ; thao giảng chuyên đề trường; Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tháng 11/2021

Kiểm tra thực tế các lớp: Thao giảng, dự giờ, phụ đạo học sinh yếu.

Thực hiện tốt thời khóa biểu linh hoạt buổi chiều.

Tổ chức thao giảng xoay vòng giáo viên trong tổ và thao giảng chuyên đề trường.

3. Tháng 12/2021

Thực hiện tốt nội dung, chương trình giảng dạy; Tiếp tục duy trì nề nếp dạy-học.

Hội, họp, phụ đạo học sinh yếu.

4. Tháng 01/2022

Kiểm tra cuối học kỳ I nghiêm túc.

Kiểm tra thực tế hồ sơ cá nhân giáo viên, bài kiểm tra của học sinh.

Tổ chức thao giảng chuyên đề trường.

Sơ kết kết quả thực hiện cuộc vận động.

5. Tháng 02/2022

Tổ chức thao giảng, dự giờ; thao giảng chuyên đề trường.

Kiểm tra việc đánh giá học sinh.

6. Tháng 03/2022

Tổ chức thao giảng, dự giờ; thao giảng chuyên đề trường.

Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo Thông tư 27 (lớp 1, 2); Thông tư 22 (từ lớp 3 - 5).

7. Tháng 04/2022

Tập trung ôn tập, phụ đạo học sinh yếu.

Tiếp tục dự giờ, thăm lớp.

Tăng cường kiểm tra thực lực học sinh các lớp.

8. Tháng 05/2022

Ôn tập chu đáo, quan tâm học sinh yếu.

Tổ chức kiểm tra cuối năm nghiêm túc.

Kiểm tra việc đánh giá học sinh đúng thực chất.

Tổng kết cuộc vận động.

V. PHÂN CÔNG**1. Trưởng ban**

Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; Kiểm tra việc thực hiện sơ, tổng kết cuộc vận động.

2. Phó Trưởng ban

Tổ chức thực hiện kế hoạch. Kiểm tra thực tế; Tổng hợp việc thực hiện cuộc vận động.

3. Thư ký

Thông báo thông tin đến các thành viên, ghi chép hoạt động của ban. Cập nhật hồ sơ, báo cáo.

4. Các thành viên

Theo dõi công tác thi đua. Phối hợp giáo dục học sinh, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hiệu trưởng (Trưởng ban) xây dựng Kế hoạch hoạt động; tổ chức triển khai trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và phân công cụ thể việc thực hiện cuộc vận động.

Ban Chỉ đạo Thực hiện cuộc vận động của nhà trường theo dõi kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động, nếu có những vấn đề khó khăn, phát sinh cần giải quyết; đề nghị báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo cuộc vận động nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp” năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Bình Hòa 2./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Ban Chỉ đạo;
- Các bộ phận, tổ trưởng;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hoàng Trang